

## บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตลาดสดวิถีไทย : เพื่อก้าวใหม่ที่มั่นคง

ในอดีตที่ผ่านมา คนไทยนิยมใช้ตลาดสดเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอด แต่เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนได้จับจ่ายซื้อขายในตลาดสดน้อยลง และใช้บริการของห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่แทน เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวก และสินค้าหลากหลายมากกว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดสดซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 2,847 ตลาด โดยเป็นตลาดสดดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากกรมการค้าภายใน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง และในส่วนภูมิภาค จำนวน 289 แห่ง ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโฉมใหม่ไม่แตกต่างไปจากห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และยังมีจุดเด่นที่จูงใจในการให้บริการมากขึ้น ดังนี้

- **สถานที่** บริเวณตลาดสะอาด ไม่เปียกแฉะแฉะ การระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูล โดยมีการล้างตลาด ทำความสะอาดตัวอาคาร พื้น แผงจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสดและเนื้อสัตว์ เก็บกวาดมูลฝอย ทางระบายน้ำเป็นประจำ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้บ้าน เดินทางไปมาสะดวก มีสถานที่จอดรถสำหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ

## • สินค้า

(1) ผู้ขายวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาด สินค้าวางบนแผงซึ่งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ผู้ขายแต่งกายสุภาพ เครื่องใช้ ภาชนะล้างทำความสะอาดจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ

(2) สินค้าที่ขายปลอดภัยจากเชื้อโรค สารเคมีที่เป็นพิษต่อสุขภาพ มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ผักปลอดสารพิษ เนื้อหมูไร้สาร มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน นอกจากนี้ มีสินค้าหลากหลายชนิดจากแหล่งผลิตโดยตรง เช่น ปลา เนื้อหมู อาหารทะเล และอาหารปรุงสำเร็จ ฯลฯ

• **ราคา** ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาย่อมเยาและสามารถต่อรองราคาได้ มีการขายปลีกและแยกขายตามความต้องการของผู้ซื้อ เช่น หมู 1 ซีด ผัก 3 บาท ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก มีเพียงเงิน 100 บาท สามารถซื้อของได้หลากหลายชนิด ผู้ซื้อผู้ขายมีความสัมพันธ์แบบญาติมิตร และคุ้นเคยกันตามวิถีชีวิตแบบไทย

จึงอยากเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดสดที่ใกล้บ้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดสดดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการค้าภายใน ในส่วนกลาง อาทิ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดบางขุนศรี ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ตลาดวัฒนานันท์ ตลาดเอี่ยมสมบัติ ตลาดแฮปปี้แลนด์ ตลาด อ.ต.ก. ฯลฯ และในส่วนภูมิภาค อาทิ ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาด

บางลำพู จังหวัดขอนแก่น ตลาดย่าโม ตลาดโครงการสวัสดิการชุมชน  
หนองไผ่ล้อม ตลาดเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตลาดศิริวัฒนา  
ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ตลาดสดทะเลไทย ตลาดสมบูรณ์  
จังหวัดสมุทรสาคร ตลาดเมืองทองดอนเจดีย์ ตลาดสดเทศบาลตำบลด่านช้าง  
จังหวัดสุพรรณบุรี และตลาดคุณย่าทองใบ ตลาดเทศบาลตำบลท่าตูม  
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนอกจากจะได้ซื้อสินค้าราคาถูกดีตรงเหมาะสมกับ  
คุณภาพ ยังได้รับความมั่นใจในความเที่ยงตรงของน้ำหนักสินค้าที่มีการ  
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดอย่างสม่ำเสมอ จากเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน

---